



## บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.31 แนวโน้มแข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย ,กรอบ 31.23-31.43

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย ,คาดการณ์วันนี้ที่ระดับ 31.23-31.43

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยมองเงินบาทในระยะสั้นไม่ได้มีประเด็นที่น่ากังวลมากนัก และมีโอกาสแข็งค่าตามสกุลเงินเอเชียมากขึ้น

"ระหว่างสัปดาห์เชื่อว่าตลาดจะแกว่งตัวในกรอบแคบไปก่อนแม้จะมีแรงกดดันจากการเมืองภายในประเทศ หรือความกังวลเรื่องการกลับมาระบาดของไวรัสรอบใหม่ แต่นักค้าเงินในตลาดก็ไม่เลือกประเด็นดังกล่าวมาเป็นเหตุผลในการซื้อขายแล้ว ระยะถัดไปมองการฟื้นตัวของภาคส่งออก รวมถึงการปรับตัวลงของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยบวกที่จะหนุนให้เงินบาทแข็งค่า" เขากล่าว

\* คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันนี้ที่ระดับ 31.23-31.43 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.00-31.50 บาท/ดอลลาร์

\* ในสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องจับตา คือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันพุธ ขณะที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ตามมาในวันพฤหัสบดี เพราะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เฟดใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยในการกำหนดนโยบายการเงิน

\* ขณะเดียวกันก็จะมีการให้ข้อมูลมุมมองอนาคต (Forward Guidance) เพิ่มเข้ามา เชื่อว่าประเด็นที่ตลาดควรให้ความสำคัญที่สุด คือ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระยะสั้น (Real GDP) มองว่าเฟดจะปรับลดความลึกของการหดตัวลงเหลือเพียง -4.5% Qd -6.5% และต้องจับตาดูเป้าหมายของดอกเบี้ยระยะยาว (Longer Run) ของเหล่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน คาดว่าจะมีปรับลดลงจากระดับ 2.5% มาที่ระดับ 2.0% โดยมุมมองเหล่านี้จะกดดันให้บอนด์ยีลด์สหรัฐระยะสั้นทรงตัวในระดับต่ำ และดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าได้ในระยะยาว

\* ส่วนในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าเงินดอลลาร์จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ด้วยแรงดึงจากสภาพตลาดที่ไม่เปิดรับความเสี่ยงเต็มตัว แต่ก็มีแรงจูงจูงจากนโยบายการเงินของเฟดที่ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ก็ต้องจับตา เยนญี่ปุ่น (JPY) และปอนด์อังกฤษ (GBP) ไปด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการเมืองที่สามารถกดดันให้ทั้ง 2 สกุลเงินอ่อนค่าลงหนุนดอลลาร์ได้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- \* คาดกรอบดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) สัปดาห์นี้ที่ 92.5-93.8 จุด จากระดับปัจจุบันที่ 93.3จุด
- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.26 วันศุกร์ 93.35
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 749.90 ล้านบาท
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 634.20 ล้านบาท
- \* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.305 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้